

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคไทยรักไทย

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคไทยรักไทย ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑/๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมืองข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ของพรรคไทยรักไทย ดังนี้

นโยบายพรรคไทยรักไทย พ.ศ. ๒๕๕๑คำประกาศเจตนารมณ์

สังคมไทยมีประวัติศาสตร์ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีการสั่งสมภูมิปัญญา ยาวนานอย่างต่อเนื่องถึงแม้บางช่วงจะเผชิญกับการทำลายที่ล่อแหลมต่อการล่มสลาย ทว่าการสั่งสมทางปัญญาที่มีลักษณะเฉพาะตัวบนพื้นฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านั้น ได้ช่วยให้เราอดพ้นจากความยากลำบาก และสามารถก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ด้วยความภาคภูมิใจ และมีศักดิ์ศรี

สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยและภูมิภาคเอเชีย ได้สร้างความระส่ำระสายให้กับสังคมไทยและภูมิภาคนี้อย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ประกอบกับคุณค่าอันดีงามของวัฒนธรรมไทย ที่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันครอบครัว ชุมชน และความรักในอิสรภาพจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมไทยแสวงหาทางออก ภายใต้อภิวินาทีระส่ำระสายอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และก้าวต่อไปด้วยความสุขุม มั่นคง

กระบวนการทัศนทางความคิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนพื้นฐานของประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะสร้างสรรค์เป็นของตนเอง และมีความแจ่มชัดแบบเป็นไปได้นั้น ที่จะสามารถสร้างความมั่นใจแก่คนทุกหมู่เหล่าในสังคมชนิกกำลังก้าวไปตามแนวทางดังกล่าวอย่างมีพลัง ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการทัศนทางความคิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนพื้นฐานของประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะสร้างสรรค์เป็นของตนเอง และเข้าใจโลกที่เป็นจริง มีความแจ่มชัดแบบเป็นไปได้นั้น ที่จะทำให้เราได้รับความนับถือจากนานาประเทศ

พรรคไทยรักไทยสถาปนาขึ้น เพื่อที่จะนำเอาการสั่งสมทางปัญญาที่มีมาอย่างยาวนานดังกล่าว มาเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจความเป็นไปของโลก และเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงาม มาประกอบการแก้ปัญหาของประเทศไทยและสังคมไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้พี่น้องประชาชนชาวไทย รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ และก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และภาคภูมิใจ

นอกจากนั้นพรรคไทยรักไทยยังเชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดของการบริหารราชการแผ่นดินก็คือ การเพิ่มพูนความอุดมให้กับชีวิตของประชาชน โดยการสร้างและธำรงไว้ซึ่งความเสมอภาคทางด้านโอกาสในชีวิตให้กับประชาชนอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

๑. นโยบายหลัก

ประเทศไทยของเราในวันนี้ ต้องการได้รับการฟื้นฟูและดูแลเอาใจใส่ จะปล่อยให้ดำเนินไปตามยถากรรมอย่างเช่นที่เคยเป็นนั้นไม่ได้ เพราะนับวันจะยิ่งถลำลึกและจมดิ่งในหุบเหวแห่งวิกฤตการณ์จนยากที่จะเยียวยาให้กลับคืน ประเทศไทยต้องการการปฏิรูปในแทบทุกมิติ ด้วยแนวคิดของนโยบายใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งข้อมูล

ความรอบรู้ และสติปัญญาที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหา และทันโลกทันเหตุการณ์ พรรคไทยรักไทย จึงรับอาสาพี่น้องประชาชนเข้ามาแก้ไขปัญหาและช่วยฟื้นฟูประเทศ ตามแนวนโยบายของพรรค ที่เน้นในประเด็นสำคัญต่อไปนี้

แนวคิดใหม่ ปรับแนวคิดใหม่ทั้งในด้านเป้าหมาย กระบวนการ และวิธีการ ในการพัฒนาประเทศเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในระดับชาติ โดยใช้ปัญญาและความรู้ที่สั่งสมมายาวนานอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับวิสัยทัศน์ที่มองโลกจากความเป็นจริงเป็นพื้นฐาน เพื่อปรับเปลี่ยนองคาพยพทุกส่วนในสังคม ให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุลและยั่งยืน

ปรับเปลี่ยนการบริหาร ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลไกการทำงานของภาครัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพ ปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐ จากการควบคุมมาเป็นการสนับสนุน และเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการแข่งขันกับนานาประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชน ในด้านบริการสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมเป็นการส่วนรวม เน้นการพัฒนาและปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง

ปฏิรูปภาคเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปกิจการในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตทั้งในส่วนของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร พาณิชยกรรม และการให้บริการ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ครอบคลุมกิจการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้เกิดคุณภาพในระดับมาตรฐานที่จะแข่งขันในกรอบของการค้าเสรีที่เป็นธรรม อันจะนำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งในส่วนต่างๆ ของสังคม โดยประสานพลังภาคเอกชนกับภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง

ฟื้นฟูสังคม ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสร้างสำนักของ “จิตใจไทย ความคิดสากล” เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีจุดยืนทางความคิดเป็นของตนเอง และสามารถเลือกเอาข้อดีของกระแสโลกมาใช้ เพื่อให้ก่อประโยชน์กับสังคมไทยในทุกด้าน

พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นการพัฒนามนุษย์ ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยผ่านกลไกของการปฏิรูปราชการ การศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ภาษี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ การกระจายอำนาจการปกครอง การมีสิทธิ มีเสียง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการกำหนดวิถีชีวิตและกระบวนการสร้างความมั่งคั่งของตนเอง

สนับสนุนให้แต่ละกลุ่มของสังคม ใช้จุดเด่นจากลักษณะสังคมทั้งสามประเภท ที่เป็นแนวโน้มของโลกทั้งสังคมเกษตร สังคมอุตสาหกรรม และสังคมข้อมูลข่าวสาร มาผนึกกันอย่างกลมกลืน เพื่อก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทย

พรรคไทยรักไทยจะใช้แนวคิดดังที่กล่าวมา เป็นพื้นฐานในการดำเนินนโยบาย ภายใต้กรอบของภูมิปัญญาที่สั่งสมมาในประวัติศาสตร์ เพื่อฟื้นฟูและปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็นประชารัฐที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยมีระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อย่างแท้จริง

๒. นโยบายการเมือง

นโยบายการเมืองที่มีความสำคัญสูงสุด คือ พรรคมีความจงรักภักดี และมุ่งเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไว้เป็นที่เคารพสักการะอันสูงยิ่ง และรักษาไว้ซึ่งสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชทั้งหลาย
ของประเทศ อธิปไตยแห่งชาติ บูรณภาพแห่งอาณาเขต ตลอดจนให้บังเกิดความสุข
ความเจริญแก่ประเทศชาติและประชาชนทุกหมู่เหล่า

ในการนี้ พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคงแข็งแรงแก่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และมุ่งให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และศรัทธายึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ โดยการพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองสามระดับคือ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเมือง โดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจใน
การปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นของประชาชน การเสริมสร้าง การเลือกตั้งให้เกิด
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทุกกระดับ
และในรูปแบบที่หลากหลาย ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การศึกษาทางการเมืองแก่
ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน เป็นกลุ่มผลประโยชน์
อันหลากหลายในสังคม เพื่อพิทักษ์ปกป้องสิทธิประโยชน์ของตน

การพัฒนาโครงสร้างส่วนกลางทางการเมือง โดยพัฒนาสถาบันการเมืองที่
ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองกับโครงสร้างส่วนบนทาง
การเมือง คือ สถาบันพรรคการเมือง และสถาบันข้าราชการ ควบคู่กับการสนับสนุน
บทบาทของสถาบันสื่อมวลชนให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สามารถ
เป็นสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนและบ้านเมืองได้อย่างสมศักดิ์ศรี

พร้อมกันนั้น จะมุ่งพัฒนาโครงสร้างส่วนบนทางการเมือง ควบคู่ไปด้วยกับ
การพัฒนาโครงสร้างส่วนกลางและโครงสร้างพื้นฐานทางการเมือง คือรัฐธรรมนูญ

สถาบันรัฐสภา สถาบันบริหาร และสถาบันตุลาการ เพื่อให้สถาบันการเมืองเหล่านี้มีความเข้มแข็งมั่นคง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดไว้ พรรคจะผลักดันการปฏิรูปการเมือง โดยการนำเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ อันสมควรได้ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงานรัฐ โดยริเริ่มให้มีการออกกฎหมายว่าด้วยความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวโดยเร็ว

นอกจากนั้น พรรคจะให้การสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินการขององค์กรอิสระทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้สามารถบรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง และการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย

เพื่อให้การปฏิรูปการเมืองในส่วนของรัฐธรรมนูญ สามารถมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ถูกต้อง พรรคจะไม่สนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันในช่วงระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันประกาศใช้ เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์การปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง และเป็นความประสงค์ของประชาชนโดยทั่วไปเท่านั้น

๓. นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหารที่มีความสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การปฏิรูประบบราชการ และการกระจายอำนาจการบริหาร

๓.๑ นโยบายการปฏิรูประบบราชการ

พรรคมีเจตนารมณ์ที่จะปฏิรูประบบราชการ โดยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากผู้ปฏิบัติและควบคุมมาเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยปรับปรุงการบริหาร การจัดการ ให้เกิดปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของ “ประชารัฐ” ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล มีความรับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสร้างความโปร่งใสเปิดเผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการบริหารจัดการที่สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการ ในลักษณะของการปกครองมาเป็นการบริหารราชการในเชิงของการพัฒนา โดยประสานความร่วมมือของหน่วยราชการทุกหน่วยให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน

การปฏิรูประบบราชการเป็นนโยบายเร่งด่วน มีลำดับความสำคัญสูงสุดนโยบายหนึ่งของพรรค เพื่อให้ระบบราชการมีขนาดเล็กกลง แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น มีโครงสร้างที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น มีความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคุณภาพของงานบริการในระดับมาตรฐานสากล

การปฏิรูประบบราชการ จะต้องคำนึงถึงความแจ่มชัดของกระบวนการความคิด การสร้างนวัตกรรมการทำงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนได้ เน้นการพัฒนาทั้งคนและระบบ โดยให้งานบริการสาธารณะขั้นสุดที่ระดับชุมชนให้มากที่สุด รวมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศในงานสาธารณะ

นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ พรรคมุ่งให้ข้าราชการ มีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชน มีความห่วงหาพันทรพีสันสาธาณะ มีความ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีขวัญกำลังใจ และมีภาวะผู้นำในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดทั้งการริเริ่มระบบราชการที่เน้นการจัดจ้าง โดยการทำสัญญาที่สามารถประเมิน ผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และผลงานสาธาณะ

๓.๒ นโยบายการกระจายอำนาจการบริหาร

พรรคจะส่งเสริมการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ต้องกระจายอำนาจทาง การคลังให้กับท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นสามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้ อย่างอิสระมากขึ้น

พรรคจะกำหนดเป้าหมายในการกระจายอำนาจปกครอง จาก ส่วนกลางสู่ระดับท้องถิ่นให้มีความชัดเจน เหมาะสมตามขั้นตอนของการกระจาย อำนาจ ในขณะเดียวกันก็จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละท้องถิ่น ที่รวมถึงการมีอิสระในการ จัดการด้านงบประมาณของท้องถิ่น การแสวงหารายได้ และการจัดการทรพีสันของ ท้องถิ่นด้วย

๔. นโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๔.๑ นโยบายกฎหมาย

พรรคจะดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ล้าสมัย หรือการออกกฎหมายใหม่มาบังคับใช้เพื่อให้เอื้ออำนวยและสามารถตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง โดยมุ่งเน้นถึงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งการส่งเสริมและรักษาสีทิมมนุษยชน โดยเคร่งครัด

ในการปฏิรูปกฎหมาย พรรคจะจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับสถานะและอำนาจหน้าที่โดยตรง เพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ล้ำสมัย ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและของโลกที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล รัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย อาทิ เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและยึดหยุ่นต่อสถานการณ์ในอนาคต กฎหมายสนับสนุนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุนและการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

นอกจากนั้น พรรคจะส่งเสริมองค์กรที่ดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ให้สามารถขยายขอบเขตการทำงานออกไปได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔.๒ นโยบายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

พรรคจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการด้านความยุติธรรม ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของปัญหาใหม่ๆ ที่วิวัฒนาการไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของโลก

พรรคจะมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ บริการด้านความยุติธรรมที่สามารถจัดและปรับปรุงแก้ไขพันธะสัญญาและการกระทำที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเน้นการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะความไม่เป็นธรรมที่ประสบอยู่ในชีวิตประจำวัน อาทิ กลุ่มผู้บริโภคสินค้า อสังหาริมทรัพย์ สินค้าอาหารและยา ผู้ใช้บริการทางสาธารณสุขและการแพทย์ ผู้ใช้บริการในสถาบันการเงินและเงินทุน หลักทรัพย์ ผู้ใช้บริการด้านประกันภัย ประกันชีวิต และทรัพย์สิน ผู้ใช้บริการด้านเช่าซื้อ

พรรคจะส่งเสริมบทบาทและความสำคัญของกระบวนการป้องกันและระงับข้อพิพาทขั้นพื้นฐาน รวมทั้งส่งเสริมระบบ ช่องทาง และความสำคัญของการร้องทุกข์กล่าวโทษ สิทธิการควบคุมตรวจสอบ การแนะนำปรึกษา ให้เป็นเครื่องมือของประชาชน ผู้บริโภค ผู้ด้อยโอกาส และผู้เสียเปรียบ ให้เข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของตนเองมากขึ้น

พรรคจะเร่งรัดพัฒนาระบบและกระบวนการอำนวยความสะดวกความยุติธรรมให้สามารถประกันหลักความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง และมีมาตรฐานคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเน้นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา สิทธิของพยาน สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสิทธิต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดไว้

พรรคจะมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร สถาบัน บุคลากรของกระบวนการยุติธรรมให้สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม และกรณีพิพาทระดับสากลได้ โดยเฉพาะการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน นักลงทุน ทรัพย์สิน ทรัพยากร และผลประโยชน์ของชาติ

๕. นโยบายเศรษฐกิจ

จากการที่เราได้ก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลก ที่การเคลื่อนไหวของทุนมีอิทธิพลต่อการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งในแง่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและชะตากรรมของคนในสังคมโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากแรงกดดันดังกล่าวอย่างรุนแรง ประกอบกับความผิดพลาดเชิงนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและวัฒนธรรมในอดีต ทำให้ประเทศเข้าสู่วิกฤต จนลุกลามไปทุกปริมณฑลของสังคมอยู่ในขณะนี้ และดูเหมือนว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง

ความรุนแรงของสถานการณ์เศรษฐกิจในครั้งนี้ จะต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างถูกต้องและทันทั่วถึง ดังนั้นพรรคจึงเห็นว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีนโยบายใหม่ ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นและอาจทวีความรุนแรงในอนาคตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างการผลิตและการเงินของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการสั่งสมทางปัญญาของสังคมไทย

นโยบายใหม่นี้จะสร้างให้คนมีความหวัง มีความรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกว่าคุณและประเทศของคุณ มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี

กรอบของนโยบายใหม่นี้จะสอดคล้องประสานกันแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปได้ โดยจะสามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงของการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ที่กำลังเผชิญอยู่อย่างประสานสอดคล้องไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะปัญหาเหล่านี้ต่างประเทศ ความชะงักงันของการส่งออก

การลดอัตรากำลัง การว่างงาน ปัญหาระบบการเงินและสถาบันการเงิน การศึกษา การกระจายโอกาสในชีวิต การจัดโครงสร้างการผลิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างบทบาทของไทย ในการเป็นผู้นำของภูมิภาคที่สามารถเสนอทางเลือกที่จะออกจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้

กรอบของนโยบายใหม่นี้จะสอดคล้องและสามารถใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร ที่จะเป็ประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและความต้องการของสังคมไทยในอนาคต

๕.๑ ปรัชญาของนโยบายเศรษฐกิจ

เนื่องจากเป้าหมายสูงสุดของการบริหารราชการแผ่นดิน คือ การเพิ่มพูนความอุดมให้กับชีวิตของประชาชน โดยการสร้างและธำรงไว้ซึ่งความเสมอภาคของโอกาสในชีวิตให้กับประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ดังนั้นเป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจก็ต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อการสร้างโอกาสดังกล่าว และต้องสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนให้อุกกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาแต่อิทธิพลของการเคลื่อนไหวของทุนที่รวดเร็วในระดับโลก

นโยบายเศรษฐกิจจะต้องเป็นนโยบายที่ยืดหยุ่น โปร่งใส ชอบธรรม และตรวจสอบได้ โดยยึดเอกราชทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญ

ทางด้านการเงินการคลัง พรรคยึดมั่นในการรักษาหัวใจของวินัยการเงินการคลัง โดยไม่ให้น้ำหนักกับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งจนทำให้เกิดความระส่ำระสายต่อระบบเศรษฐกิจที่แท้จริง ในโลกปัจจุบันที่การดำเนินนโยบายการเงิน

การคลัง ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกประเทศที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการ การอ้างการรักษาวินัยโดยให้น้ำหนักกับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง อย่างไม่มีความยืดหยุ่นในเชิงปฏิบัติและไม่คล่องตัว รังแต่จะทำให้การรักษาวินัยนั้นไม่ก่อประโยชน์ที่แท้จริง แต่กลับจะทำให้ไม่สามารถรักษาวินัยได้ในที่สุด

วินัยการเงินการคลังดังกล่าว จะต้องก่อประโยชน์ต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แท้จริง เนื่องจากเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินและการคลัง เป็นเพียงภาพสะท้อนของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ซึ่งประกอบด้วยเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของประเทศ ระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้น นโยบายการเงินการคลังต้องมุ่งรักษาสมดุลของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แท้จริง เพื่อลดความเสี่ยงทั้งระบบเศรษฐกิจ

๕.๒ นโยบายเร่งด่วน

พรรคให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับกิจกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับประเทศ ทั้งโดยการเร่งสนับสนุนการส่งออกเร่งวางกรอบในการปรับโครงสร้างการผลิตภายในประเทศ เพื่อเพิ่มจำนวนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ เร่งเพิ่มจำนวนและบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะด้านอันเป็นกลไกของรัฐให้ส่งเสริมกิจการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเหล่านั้นอย่างเร่งด่วน

พรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในประเทศ โดยที่การกระตุ้นนั้นจะไม่ก่อให้เกิด

ภาวะเงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้ แต่จะเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจในประเทศสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้การลดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิดผลกระทบอันไม่พึงปรารถนา

พรรคจะจำกัดการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทและเงินตราต่างประเทศให้น้อยที่สุด เพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนสะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างรายได้ให้กับประเทศ ในขณะที่เดียวกันก็จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาต่อสังคมไทย

พรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการปรับโครงสร้างและปฏิรูประบบการเงินของประเทศทั้งระบบ อันได้แก่การวางกรอบและสนับสนุนให้สถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชนสามารถยกระดับตัวเอง ทั้งในแง่ของความมั่นคงและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากล และในฐานะที่ระบบสถาบันการเงินปัจจุบันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือกับกิจการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างเต็มที่ พรรคจึงสนับสนุนให้จัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะด้าน อีกทั้งการออกมาตรการทางด้านตลาดทุน และมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อช่วยให้กิจการเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามพ้นจากหนามทางการเงินโดยเร่งด่วน

พรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการเร่งบรรเทาปัญหาคนว่างงาน อันเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดให้มีศูนย์เพิ่มพูนทักษะสำหรับแรงงานในเมือง ซึ่งเคยทำงานในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ประสบปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากอุตสาหกรรมการเงินและบริการ ให้ได้รับการฝึกฝนเพื่อให้มีทักษะที่มีประโยชน์และสามารถเกื้อกูลต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ

การฝึกฝนให้สามารถช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาทั้งในด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร และการจัดการ แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มพูนการส่งออกซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารสมัยใหม่ อันบั่นทอนความสามารถในการส่งออกอย่างน่าเสียดาย การเร่งรัดโครงการสร้างงานในชนบทตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ อีกทั้งการเร่งรัดและควบคุมให้หน่วยงานรัฐ ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการที่ช่วยให้เกิดการจ้างงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคโดยเร่งด่วน

นอกจากนั้นพรรคจะสนับสนุนให้เกิดโครงการ “กลับเข้าห้องเรียน” ในระดับประเทศ โดยการสำรวจแรงงานฝีมือที่ตกงานทั่วประเทศแล้วสนับสนุนให้กลับเข้าไปเรียน และฝึกทักษะในด้านต่างๆ ตามวิทยาลัยเทคนิค หรือโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทน

พรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการส่งออกให้เป็นฐานการผลิต การจ้างงาน และการส่งออกของประเทศ หัวใจของนโยบายดังกล่าว จะอยู่ที่การปรับโครงสร้างการผลิตในระบบเศรษฐกิจไทยเสียใหม่ โดยสนับสนุนวิสาหกิจเหล่านี้ที่ประกอบการอิสระและผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งมีอยู่แล้วและกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ ให้เป็นแกนในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

นอกจากนี้วิสาหกิจเหล่านี้ยังจะมีบทบาทสำคัญในการดึงเงินทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับระบบ และเป็นกลไกสำคัญในการกระจายการลงทุนและฐานการผลิตสู่ภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อรองรับการจ้างงานในชนบทและเป็นตัวจักรกลสำคัญในการสร้างทักษะและถ่ายทอดทักษะระหว่าง

คนงาน ทั้งจากภายนอกประเทศสู่ภายในประเทศและระหว่างผู้ผลิตและคนงานภายในประเทศด้วยกันเอง การพัฒนาและยกระดับทักษะเหล่านี้เอง จะเป็นหนทางอันสำคัญที่จะส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ที่จะสามารถเลือกกระบวนการในการสร้างความมั่งคั่งของตนด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เหมาะสมกับศักยภาพและวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ

การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ต้องควบคู่ไปกับการดูแลไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงด้วยการรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อไม่ให้สูงจนเกินไป แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอยู่บนฐานแห่งความเป็นธรรมและข้อเท็จจริงของความสามารถ ในการผลิตที่สร้างรายได้อย่างแท้จริงของผู้ประกอบการ

๕.๓ นโยบายระยะกลางและระยะยาว

๕.๓.๑ ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

พรรคจะสนับสนุนและผลักดันให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่พอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของประเทศ ตั้งแต่การผลิตเพื่อบริโภคและเหลือขายในระดับครอบครัว การรวมตัวเพื่อดำเนินเศรษฐกิจในระดับชุมชน การเชื่อมโยงอย่างเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันกับธุรกิจขนาดใหญ่ สู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

พรรคจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับภาคเกษตรกรรม ให้เป็นภาคเศรษฐกิจหลัก ที่จะต้องเติบโตควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมและบริการ และได้รับการเอาใจใส่ในการเพิ่มพูนสมรรถนะการผลิตและยกระดับคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่พอเพียง เลี้ยงดูประชากรในประเทศและเหลือเพื่อส่งออก รวมไปถึงเป็นวัตถุดิบอันสำคัญให้กับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ที่มีความหลากหลายและมีศักยภาพสูงในตลาดโลก

พรรคจะสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของอุตสาหกรรมเป้าหมายเสียใหม่ เพื่อมุ่งสู่การระดมทรัพยากรเพื่อการผลิตในสิ่งที่เราถนัดและมีความสามารถที่สั่งสมมาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ทักษะฝีมือที่เรามีความโดดเด่นเชี่ยวชาญ โอกาสทางการตลาดและความสามารถแข่งขันในระยะยาว ความสามารถในการขยายขอบข่ายสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมสนับสนุน อีกทั้งการเชื่อมโยงอย่างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นแรงงาน ไปสู่การพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมที่มุ่งใช้ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ที่จะทวีความสำคัญยิ่งในระยะยาว

๕.๓.๒ ยกระดับความสามารถแข่งขัน พร้อมเผชิญกระแสแข่งขันการค้าเสรี

พรรคจะสนับสนุนให้มีแผนการสนับสนุนและสร้างเสริมความสามารถแข่งขันเป็นการเฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ

พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกำหนดอาณาเขตพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งรวมแห่งการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันที่แท้จริง การคัดเลือกจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่ ความสอดคล้องกับทรัพยากรและทักษะของประชากรในพื้นที่ ความสามารถในการจูงใจให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาลงทุนในพื้นที่ การชักจูงให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนเข้ามาอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ความพร้อมพร้อมของการมีสถานศึกษา สถาบันวิจัยและ

พัฒนาเพื่อป้อนวิทยาการและบุคลากรแก่ผู้ผลิต ความพร้อมของบริการขนส่ง ตลอดจนความพร้อมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่ละประเภท ทั้งนี้ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณสมบัติพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแท้จริง

พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการขนาดใหญ่จำนวนมากพอในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความแข็งแกร่งทั้งในแง่ของเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ด้านเงินทุน ด้านการผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และด้านการตลาดที่เข้มแข็งเพียงพอในการก้าวสู่ธุรกิจการค้าในระดับโลก ในด้านหนึ่งนั้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดการผูกขาดรวมศูนย์ในแต่ละอุตสาหกรรม แต่ในอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งก็คือ การกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน อันเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่ง และความสามารถเชิงแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดใหญ่เหล่านี้ ให้สามารถเป็นหัวหอกที่ทรงประสิทธิภาพในการรุกสู่ตลาดโลกของแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยในอนาคต

พรรคจะสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกิจการธุรกิจภาคเอกชนให้มีความโปร่งใส เข้มแข็ง มีคุณภาพและประสิทธิภาพทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ทั้งในเชิงของคุณภาพ ผู้บริหารและระบบการจัดการ เทคโนโลยี การปรับโครงสร้างการเงินและโครงสร้างทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงของกิจการ การยกระดับเครื่องจักรและวิทยาการการผลิต ทั้งนี้ เพื่อยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพ

ของธุรกิจเอกชนไทยโดยส่วนรวม อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงของการจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน และทั้งในเชิงของการเตรียมพร้อมเผชิญกระแสการแข่งขันเสรีในอนาคต

พรรคจะเร่งยกระดับความสามารถเชิงการผลิตของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตให้ทันสมัยภายใต้ข้อจำกัดของประเทศ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กระบวนการผลิตและการจัดการ ชักจูงให้มีการเคลื่อนย้ายฐานผลิตของอุตสาหกรรม เป้าหมายจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งรัดการพัฒนาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนยกระดับความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่ามาตรฐานโลก

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก พรรคจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประเภทสนับสนุน ซึ่งมักมีขนาดเล็กและเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ทั้งในฐานะของการเป็นฐานผลิตวัตถุดิบ ชิ้นส่วน วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเชิงสนับสนุนและเกื้อกูล การสนับสนุนผู้ประกอบการเหล่านี้ ควรมุ่งเน้นในการเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถเชิงแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิต การเงิน เทคโนโลยี และการจัดการ

๕.๓.๓ ยกระดับนโยบายการค้าต่างประเทศจากการเน้นเพียงเร่งรัดการส่งออกในทุกระดับสู่การพัฒนาเครือข่ายการค้าตลาดเข้าสู่ระดับโลก เพื่อผนึกและสอดรับเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกอันเข้มแข็งในโลกยุคไร้พรมแดน

พรรคสนับสนุนและผลักดันให้ภาคเอกชนยกระดับความพร้อมในการเผชิญการแข่งขันเสรีในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ในโครงสร้างและกลไกเศรษฐกิจการค้าโลก ทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค ความพร้อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและในประเทศเป้าหมาย การใช้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทักษะ เทคโนโลยี และวิทยาการที่จำเป็นในการแข่งขันระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งออกของไทยในทุกๆ มิติ ทั้งในมิติของคุณภาพ มิติของการสร้างมูลค่าเพิ่ม มิติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทักษะหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรใหม่ๆ เพื่อรุกสู่ตลาดต่างประเทศ และในมิติที่สำคัญที่สุด ได้แก่ การก้าวจากการเน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกายภาพ ไปสู่การส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีสัดส่วนของทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าการขายแรงงาน

มุ่งพัฒนาเครื่องหมายการค้าของสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ให้ต่างประเทศนิยมเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างและพัฒนาเครื่องหมายการค้าระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เป็นต้น

ในระยะยาว พรรคจะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้กิจการของไทยได้รับประโยชน์จากสภาวะการณ์โลกาภิวัตน์ของทุนทางการเงิน ทุนทางเทคโนโลยี และทุนทางปัญญา ซึ่งจะทำให้บางส่วนของเศรษฐกิจไทยที่มีศักยภาพได้ประโยชน์สูงสุดจากบทบัญญัติใหม่ขององค์การค้าโลก โดยเฉพาะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยจัดให้เป็นความเร่งด่วนพิเศษในการพัฒนาเครือข่ายการตลาดเข้าสู่ระดับโลก เพื่อฝึกและสอดรับเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกอันเข้มแข็งในโลกยุคไร้พรมแดน

ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกไทยในทุกระดับ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพเพียงพอ ทั้งในแง่ของทักษะ ความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับ ให้สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทระดับโลก ทั้งนี้ โดยยึดถือโลกทั้งโลกเป็นตลาดสินค้า เป็นแหล่งวัตถุดิบ และสามารถใช้เป็นแหล่งการผลิตหรือประกอบสินค้า โดยเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการจำหน่าย ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในเชิงต้นทุนและการตลาด การก้าวข้ามจากการเป็นเพียงผู้ส่งออกไปสู่การสร้างเครือข่ายการผลิตและตลาดในระดับโลก ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่เคยมีเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศอีกด้วย

ส่งเสริมให้กิจการของไทยสามารถครอบครองเทคโนโลยี หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาจากแหล่งอื่น แล้วนำมาทำการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สามารถทำการผลิตให้มีความหลากหลายกว่าของเดิม

ส่งเสริมให้กระทรวงพาณิชย์ปรับปรุงศูนย์พาณิชย์กรรม และสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศ ให้เป็นแหล่งระดมทักษะของบุคลากรต่างประเทศที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมกระบวนการสร้างต้นแบบของสินค้า ที่จะส่งออกไปยังตลาดทั่วไปในโลกและตลาดเฉพาะ โดยต้นแบบนั้นจะต้องสามารถก่อให้เกิดการผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

สำหรับศูนย์พาณิชย์กรรมและสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศนั้น จะต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แสดงสินค้า อันเนื่องมาจากทักษะที่พร้อมด้วยข้อมูลประกอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าต่างประเทศ ในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากไทย หรือเข้าร่วมทุนการผลิตกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย

ศูนย์พาณิชย์กรรมและสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศ จะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ในการผลักดันให้รัฐบาลประเทศนั้นๆ อำนวยความสะดวกต่อการย้ายทุนทางปัญญา ทุนทางเทคโนโลยี และทุนประกอบการมายังประเทศไทย โดยให้เป็นประโยชน์ร่วมกันแก่ทั้งสองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์พาณิชย์กรรมและสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศ จะต้องมีบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายของแผนงานดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้าราชการประจำ และการจัดตั้งศูนย์พาณิชย์กรรมเพื่อการนี้จะต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมแก่ลูกค้า บุคลากรที่วิสาหกิจไทยต้องการ เพื่อเข้ามามีส่วนในการสร้างสินค้าต้นแบบและพัฒนาสินค้าร่วมกันตลอดไป

พรรคสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการกิจทั้งในเชิงของการวางแผนยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนในด้านการตลาด ด้านข้อมูลข่าวสาร การระบุนหรือติดต่อลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนช่วยเหลืออุปสรรคการค้าในต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นให้มีการผนวกแนวทาง

นโยบาย ทิศทางการบริหาร และแนวทางปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดพลังผนึกสูงสุดต่อการขยายและพัฒนาการส่งออกของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

๕.๓.๔ ปฏิรูปองค์กรแห่งรัฐ พลิกโฉมใหม่วิสาหกิจไทย

พรรคจะเร่งดำเนินการปฏิรูปสถาบันและองค์กรหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้างองค์กร ระบบการจัดการ การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และวิทยาการ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพขององค์กรแห่งรัฐ ให้สามารถเป็นหลักในการกอบกู้เศรษฐกิจ ในการขึ้นและกำหนดยุทธศาสตร์ อีกทั้งสามารถสนับสนุนภาคเอกชนให้พร้อมเผชิญกระแสความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประสานให้เกิดพลังผนึกที่แท้จริงทั้งในระหว่างองค์กรแห่งรัฐด้วยกันและในระหว่างภาครัฐกับเอกชน ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แนวทางนโยบาย และการประสานในระดับการปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างแท้จริงพร้อมกับการเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานรัฐจากผู้ควบคุมมาเป็นผู้สนับสนุน

พรรคสนับสนุนการเร่งรัดเพิ่มพูนประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการนำวิธีการบริหารจัดการแบบเอกชนมาประยุกต์ใช้ในรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนในการถือครองหุ้น และมีบทบาทร่วมในการบริหารรัฐวิสาหกิจ

๖. นโยบายเกษตรกรรม

จากการที่ประเทศไทยมีพื้นฐานทางการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน แต่ภาคเกษตรกรรมของไทยยังมิได้รับการจัดระบบบริหารและการจัดการที่ดี อีกทั้งเกษตรกรซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบการผลิตก็ประสบกับปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว

นโยบายด้านการเกษตรของพรรค มีเป้าหมายเพื่อให้ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญมีความแข็งแกร่งทันสมัย เป็นฐานเศรษฐกิจอันแท้จริงที่สอดคล้องกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่สามารถสร้างผลผลิตอย่างเพียงพอเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถสร้างผลผลิตส่วนเกินที่มีคุณค่า และมีคุณภาพเพียงพอที่จะเป็นฐานสนับสนุนอันสำคัญแก่อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก

นโยบายพรรคในด้านเกษตรจึงมุ่งเน้นในประเด็นต่อไปนี้

มุ่งแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยยึดหลักเกณฑ์เดียวกันกับการแก้ไขปัญหานี้สินของภาคธุรกิจอื่น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่มในสังคม ในขณะที่เดียวกันการแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกรจะต้องคำนึงถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวด้วย

มาตรการแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกรจะต้องเริ่มด้วยการจัดชั้นคุณภาพหนี้ โดยหนี้ที่มีคุณภาพดีจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าโครงการประนอมหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยจัดให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการกำกับ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ปัจจัยการผลิตนั้นๆ ถึงมือเกษตรกร และถูกใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

หากมีความจำเป็น ชกส. อาจขยายเวลาการชำระหนี้ให้เกษตรกรเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ โดยพิจารณาเป็นกรณีไป

ส่วนนี้ด้วยคุณภาพนั้นจะจัดให้ได้รับการฟื้นฟูเป็นกรณีพิเศษ โดยวางระบบการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเฉพาะต่อไป

ขณะเดียวกันเพื่อผ่อนคลายภาระหนี้สินของเกษตรกร จะต้องสนับสนุนให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรและสหกรณ์ (อดก.) มีบทบาทมากขึ้น ในการเข้ามารับซื้อ รับจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ ชกส. ในการปล่อยกู้และการติดตามหนี้สิน

พร้อมกันนี้จะจัดเงินอุดหนุนจากเงินกู้ของธนาคารโลกเพื่อการจัดหาบุคลากรเฉพาะกิจที่จำเป็น สำหรับภารกิจในโครงการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยงานพิเศษสำหรับติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือดังกล่าว

มุ่งพัฒนาภาคเกษตรกรรมเป็นฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในการผลิตเพื่อให้พอเพียงต่อการบริโภคในประเทศ เป็นฐานรายได้ที่เพียงพอและสม่ำเสมอต่อการดำรงชีพของเกษตรกรและครอบครัว และสามารถเป็นภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเคียงคู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อการส่งออก

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่อย่างเป็นระบบที่ครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่

กำหนดประเภทของพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพอันเป็นเป้าหมาย โดยคำนึงถึงการบริโภคภายใน ความเหมาะสมทางสภาพภูมิศาสตร์ ศักยภาพของ

แต่ละท้องถิ่น และศักยภาพทางการตลาดของผลผลิตที่ได้ หรือผลผลิตที่แปรรูปที่ใช้พืชและสัตว์เศรษฐกิจนั้นเป็นวัตถุดิบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมและยั่งยืน

กำหนดพื้นที่เพาะปลูกและเพาะเลี้ยงเฉพาะ สำหรับพืชและสัตว์เศรษฐกิจในเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ ทำเลสำหรับพืชและสัตว์แต่ละประเภท ความชำนาญ หรือความสามารถอันโดดเด่นของคนในท้องถิ่น ศักยภาพทางการตลาด ตลอดจนการสอดคล้องอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงของกระบวนการผลิตและการตลาด ระหว่างการผลิตและการตลาดของภาคเกษตรกรรมกับกระบวนการผลิตและการตลาดในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการใช้วิชาการที่ก้าวหน้า มาใช้ในภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงด้วยคุณภาพ และมีผลตอบแทนต่อพื้นที่เพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสูง

สร้างความเชื่อมต่อระหว่างผลผลิตในภาคเกษตรกับภาคการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูป ทั้งในเชิงการวางแผนการผลิต การวิจัยและพัฒนา การตลาด เพื่อให้ภาคเศรษฐกิจทั้งสองระบบนี้เติบโตควบคู่กันไปอย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ

ประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ทั้งในด้านการสำรวจ วิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดและการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เน้นการสร้างร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ ทักษะ และระดับการพัฒนาพืชผลเศรษฐกิจ

ของไทย ร่วมกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนา การเกษตรร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งในเชิงการผลิตและการตลาด ร่วมกัน

เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรไทยในการ ปลูกพืชเศรษฐกิจเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ที่สำคัญ การจัดหาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน การกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการใช้ วิชาการสมัยใหม่ เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

รักษาระดับราคาสินค้าเกษตรขั้นปฐม ให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร ผู้ผลิต โดยการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร อาทิ ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร ล่วงหน้า การจัดตั้งตลาดกลาง การพัฒนาระบบข่าวสารข้อมูล ให้ตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกร อีกทั้งปรับปรุงระบบการพยากรณ์ภาวะ การค้าสินค้าเกษตร เพื่อให้สามารถทราบล่วงหน้า อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การผลิต

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรรายย่อย ด้วยกัน และระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับเกษตรกรรายใหญ่ และเกษตรกรกับโรงงาน อุตสาหกรรมในแต่ละชุมชน เพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีบทบาทเข้มแข็งขึ้น ทั้งด้าน การวางแผน ด้านการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อรักษา ผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการถือครองที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน เพื่อการใช้ดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เร่งแก้ไขปัญหาคกรอบครองที่ดิน ของรัฐที่ไม่ถูกต้องด้วยความเป็นธรรม โดยให้สอดคล้องกับทบบัญญัติของกฎหมาย และสภาพความเป็นจริงของชุมชนท้องถิ่น

การพัฒนาการเกษตรใดๆ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆ ต่อการพัฒนาการเกษตรนั้นๆ เพื่อให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยและชุมชนต่างๆ ด้วย

ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่เกษตรกร สำหรับกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและการมีรายได้เสริมจากวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เช่น การแปรรูปผลผลิต การถนอมผลผลิต การผลิตอาหาร และงานหัตถกรรม เป็นต้น

๗. นโยบายพัฒนาสังคม

พรรคเชื่อว่า สังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักซึ่งทางปัญญาและอารมณฺ์จะเป็นสังคมที่พึงปรารถนา ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในมวลสมาชิกของสังคมทุกระดับ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการสะสมความมั่งคั่งของประเทศ

ยิ่งกว่านั้นพรรคตระหนักดีว่ามนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะและรับการถ่ายทอดทักษะ เพื่อยกระดับความสามารถของตนเองให้เป็นสากลนั้น จะเป็นหนทางหนึ่งของการอยู่รอดจากภาวะวิกฤตในปัจจุบัน และเป็นการอยู่รอดที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีควบคู่กับความเข้มแข็งของสถาบันสังคม ความเอื้ออาทรระหว่างกันและความเกื้อกูลกันของพี่น้องประชาชนในแต่ละท้องถิ่น เป็นพลังจับดันให้พี่น้องประชาชนสามารถกำหนดวิถีชีวิตและทิศทางการอยู่รอดได้โดยองค์การทางสังคมที่เข้มแข็ง การเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว การให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

พรรคจึงมีนโยบายดังนี้

ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเลือกกระบวนการสร้างความ
มั่งคั่งของคนได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและข้อจำกัด ตลอดจนวิถี
ชีวิตและการสั่งสมทางภูมิปัญญาของคนในชุมชนนั้น

ขจัดความไม่เป็นธรรมต่อการได้รับสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน อันมี
เหตุมาจากความแตกต่างทางกายภาพ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งมีผลกระทบต่อ
คุณภาพการทำงานและปริมาณ รวมทั้งการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก สตรี คนพิการ
และทุพพลภาพ มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ข่มเหง หรือถูกนำไปแสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบ

ส่งเสริมบทบาทและสถานภาพของสตรีในแต่ละชุมชน ให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะบทบาทในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เพื่อป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกระดับ

ดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อขจัดปัญหายาเสพติด รวมทั้งเร่งรัดการ
ป้องกันปราบปรามการผลิตและเผยแพร่ยาเสพติดในหมู่เด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง
พร้อมกับจัดให้มีระบบการฟื้นฟูสุขภาพและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถ
กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี

ด้วยตระหนักว่าความมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญในระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจ
แผนใหม่ พรรคจึงส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
โดยให้รัฐสนับสนุนมาตรการด้านการเงินและการคลัง เพื่อให้การพัฒนาทักษะและ
ฝีมือแรงงาน สามารถตอบสนองความต้องการของวิสาหกิจในแต่ละชุมชนได้อย่าง

เหมาะสม โดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อลดปัญหาการว่างงาน และการอพยพ
เข้ามาหางานทำในเมือง ขณะเดียวกันก็สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นด้วย

ให้การคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชน มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกกดขี่
ข่มเหง โดยเฉพาะการคุ้มครองแรงงานเด็กอย่างเข้มงวด

ส่งเสริมมาตรการด้านการประกันสังคม ขยายขอบข่ายการให้สวัสดิการ
ด้านแรงงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและแรงงานระยะสั้น

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยจัดให้มีการศึกษาเสริมเพิ่มเติม
จากระบบการศึกษาปกติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติและพัฒนาการทางความ
คิดที่ดี โดยมีแหล่งรวมความรู้เสริม อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งนันทนาการ
ศูนย์เยาวชน สนามกีฬา รวมทั้งการจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะที่หลากหลายให้แก่
เด็กและเยาวชนตามความถนัด

เร่งรัดกฎหมายเกี่ยวกับการสวัสดิการสังคม โดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
สังคม เพื่อให้การคุ้มครองดูแลแก่ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการหรือทุพพลภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ประสบภัยสาธารณะ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ขาดไร้อุปการะ

ส่งเสริมการรวมตัวของผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยโรคเอดส์ ชาวชุมชนแออัด ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ขาดไร้อุปการะ ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ออกกฎหมาย กำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินงาน และการตัดสินใจใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของกลุ่มตน

ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้สามารถป้องกันการค้าเสรี
สมรรถภาพ การพิการและทุพพลภาพ มุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้โอกาสและสร้าง
ความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถเข้าไปร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม
ได้อย่างเต็มที่

ส่งเสริมการรวมตัวของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรมอันดีของแต่ละท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเหล่านั้น
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาของตนเอง

ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันจากศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและเทคนิควิทยาการ
ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละชุมชน โดยปรับปรุงกลไกของรัฐ
ให้อำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

๘. นโยบายสาธารณสุข

พรรคจะเร่งรัดการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
และคุณภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ขยายระบบประกันสุขภาพให้ทั่วถึง

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มี
คุณภาพและพอเพียงต่อภารกิจ รวมทั้งจัดให้มีการกระจายบุคลากรที่เหมาะสม
ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย และคุ้ม
ต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย และให้ความสำคัญต่อการวิจัยกับการพัฒนา
ของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
กับการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง

ขยายงานสาธารณสุขมูลฐานในชนบท โดยสนับสนุนองค์กรชุมชน สถาบันครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ขยายผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้อง การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการป้องกันโรค

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในภูมิภาค ที่เข้ามาในกลุ่มแรงงานต่างประเทศ และประชาชาติอื่นๆ รวมทั้งการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ให้รู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนให้อยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งรัดให้มีการกำจัดของเสีย ขยะติดเชื้อ และบำบัดน้ำเสียของสถานพยาบาลและสาธารณสุขอย่างจริงจัง ตลอดจนจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคให้แก่ประชาชนในชนบทอย่างทั่วถึง

เข้มงวดต่อมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย และได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคอาหาร ยา สินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การใช้สมุนไพรเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการนี้

๕. นโยบายการศึกษาและวัฒนธรรม

บทเรียนจากความระส่ำระสายของระบบเศรษฐกิจไทยและเอเชีย ทำให้เราต้องเร่งทบทวนนโยบายด้านการศึกษา ตลอดจนปรัชญาการศึกษาที่จะสร้างให้

เด็กไทยมีฉันทะทางปัญญาและวินัยแห่งปัญญา สามารถใช้ปัญญาสรรค์สร้างความคิดและความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง ดุจความคิดที่บินได้โดยมีวินัยแห่งปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเหมาะสมกับศักยภาพแห่งตน ที่จะเลือกเข้าสู่โลกาภิวัตน์ตามความถนัด โดยมีฐานของประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนและมั่นคง รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติในทุกระดับ

พรรคจึงมีนโยบายการศึกษาและวัฒนธรรมดังนี้

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการเน้นการอบรมให้เด็กมีฉันทะทางปัญญาและวินัยแห่งปัญญา และสามารถใช้ปัญญา มาสรรค์สร้างความคิดและความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง ให้รู้จักฝัน แต่ไม่ใช่เพื่อฝัน

ปรับปรุงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา เพื่อการพัฒนาเด็กไทย ภายใต้กรอบวินัยแห่งปัญญา

เข้มงวดต่อการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าสู่วิชาชีพครู ด้วยการเน้นประสิทธิภาพ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและการสอนที่มีคุณภาพ โดยไม่คุกคามต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีของครู เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมไทยและของโลก รวมทั้งพัฒนาการของเด็ก

ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาในทุกระดับ ให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเรียนรู้กับวิทยาการต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เพื่อให้สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและพลวัตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที